



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที 24 -27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### Mead Johnson Helping Hand บริจาค "เวลา" สร้าง "จิตอาสา"

"ถึงชุมชนที่บริษัทมีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ บริษัทขอสัญญาว่าจะดำรงตนให้เป็นผู้อยู่อาศัยชุมชนที่มีความรับผิดชอบ จะให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนตามสภาพอันควรแก่กรณี และจะดำเนินการอย่างจริงจังในการให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมตามควรแก่กรณี"

ข้อความข้างต้น เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ บริษัทมีด จอห์นสัน รายงานไว้และถูกแปลออกมาเป็นกิจกรรมที่มีด จอห์นสัน ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมมาแล้วทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทุนกว่า 400 ล้านบาทในแต่ละปี ให้แก่สถาบันต่างๆ เพื่อทำการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านโภชนาการและการแพทย์ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

สำหรับในประเทศไทย การเริ่มต้นของกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดยการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ริเริ่มโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเด็กในท้องถิ่นที่ อ.กระบุรี จ.พังงา ภายใต้โครงการ "Mead Johnson Helping Hand"

และเมื่อไม่นานนี้ บริษัท มีด จอห์นสัน จัดกิจกรรม "มุ่งสู่วันเพื่อสังคม" โดยการนำพนักงานพร้อมผู้ร่วมธุรกิจที่มีความสนใจ 400 คน ลงสู่พื้นที่ร่วมทำกิจกรรม และมอบทุนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมสื่อการสอนกับโรงเรียน 4 แห่งในจังหวัดภูเก็ตและพังงา

โรงเรียนเกาะมะพร้าว เป็นหนึ่งในโรงเรียนทั้ง 4 แห่งที่บริษัท มีด จอห์นสัน เข้าไปช่วยเหลือ โดย "เชิดชู ระเด่น" ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะมะพร้าว เล่าให้ฟังว่า ตลอดระยะเวลา 7-8 เดือนที่เข้ามาบริหารโรงเรียนแห่งนี้ ก็เห็นปัญหาหลายด้านหลังจากเกิดสึนามิ เด็กที่อยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ได้เรียนหนังสือเพราะครอบครัวไม่เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา หรือสภาพของอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม อุปกรณ์การเรียนไม่เอื้อกับการเรียนรู้ จึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กที่มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับเด็กในเมือง จึงมีการดำเนินงานในด้านต่างๆ สิ่งที่สำคัญคือแรงงาน พอดีทราบจากมูลนิธิชัยพัฒนาว่า บริษัท มีด จอห์นสันจะให้ความช่วยเหลือ ไม่นานนักพนักงานของบริษัท มีด จอห์นสัน 130 คน ก็ลงมาช่วยปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น แม้แต่ความสนุกสนานและความรู้ที่พนักงานของบริษัท มีด จอห์นสัน นำมามอบให้กับเด็กในชุมชน ทำให้ผู้ปกครองเห็นค่าของโรงเรียนและประโยชน์ของการศึกษามากขึ้น

นายแมทธิว แพพเพิล ผู้จัดการทั่วไป แผนกโภชนาการ มีด จอห์นสัน ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม "มุ่งสู่วันเพื่อสังคม" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการ Mead Johnson Helping Hand ที่บริษัทริเริ่มขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานี้

"ตั้งแต่เริ่มโครงการ เราใช้งบประมาณสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น 5 ล้านบาท และจะยังช่วยเหลือต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยได้ปรึกษากับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ก็ได้รับคำแนะนำว่า การช่วยเหลือไม่ได้จำกัดอยู่ที่เงินทุน สำหรับบางแห่งเขาต้องการกำลังคนมากกว่า เราจึงจัดประกายแนวทางการช่วยเหลือสังคมจากตรงนั้น" แมทธิวกล่าว

เป็นการช่วยเหลือสังคมในการเติมเต็มให้ชุมชนผู้ประสบภัยมากกว่า "เงิน" โดยให้ความสำคัญกับการให้ในรูปแบบอาสาสมัครพนักงาน ในงานครั้งนี้นอกจากพนักงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการทำงานอาสาสมัคร ยังสอดแทรกกิจกรรมปลูกพลังใจด้วยการเชิญเล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมของ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่นำความรู้เกี่ยวกับปรัชญาในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้หัวใจสำคัญของโครงการยังอยู่ที่การออกแบบการให้ โดยมี **ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร** ในการให้คำปรึกษา แนะนำกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับทุกโรงเรียน

โครงการเล็กๆ นี้สะท้อนให้เห็นว่า โอกาสนั้นมีอยู่เท่ากัน ในฐานะ "ผู้ให้" ผิดก็แต่ว่า ใครจะใช้โอกาสของ "การให้" ได้เกิดคุณค่าสูงสุด กับทั้งสังคมและคนในองค์กรได้มากกว่า !!

หน้า 34